

# HƯNG HÀ Quyết tâm gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá giải phóng mặt bằng



Thi công hạng mục kê lát mái taluy đoạn từ ĐT.453 đến quốc lộ 39 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà.

Trên địa bàn huyện Hưng Hà hiện có nhiều dự án nâng cấp, cải tạo và mở rộng đường giao thông, trong đó đường tỉnh số 2 tuyến gồm ĐT.454 và ĐT.452, đường huyện và đường liên xã có 13 dự án; nhiều điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng (GPMB) tồn tại thời gian dài chưa giải quyết được. Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác GPMB phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, huyện Hưng Hà quyết tâm xử lý các điểm nghẽn, tạo đột phá GPMB thời gian tới.

Công trình cầu Đốt thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, đoạn từ đường tỉnh 453 đến quốc lộ 39 nằm trên địa bàn xã Văn Lang, huyện Hưng Hà từng là một điểm nghẽn, khó khăn về GPMB. Nhà thầu thi công đang dỡ một số cầu và việc thi công đã phải dừng lại hơn 4 tháng nay khiến người dân gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua khu vực này khi đường dẫn xuống cây cầu tạm bắc qua sông Sa Lung thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao từ tỉnh, huyện, đến thời điểm này điểm nghẽn cầu Đốt đã cơ bản được chính quyền xã Văn Lang giải quyết. Ông Nguyễn Xuân Đức, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau quá trình tuyên truyền, vận động, thống nhất với các gia đình tại điểm nghẽn về mặt bằng, đến nay chúng tôi đã tìm được địa điểm trả đất tái định cư, hiện các gia đình đang chờ nhận tiền đền bù. Trong thời gian tới,

chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm đếm, phân loại các vướng mắc về mặt bằng để thống nhất về giá bồi thường theo quy định cũng như tuyên truyền để người dân đồng thuận, ủng hộ dự án.

Cũng như cầu Đốt, vì vướng mắc GPMB mà công trình xây mới cầu Trạm Chay thuộc dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 452 (đường 224 cũ), đoạn từ ngã tư La đến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam cũng đang trở thành nút thắt khiến dự án chưa thể hoàn thành mặc dù thời hạn thực hiện hợp đồng đã kết thúc từ tháng 11/2021. Sau nhiều lần kiểm tra, chỉ đạo công tác GPMB tại huyện đường tỉnh 452, các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu huyện Hưng Hà cần sớm xử lý dứt điểm điểm nghẽn này. Sau khi triển

khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, huyện Hưng Hà đang lên phương án cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật nhằm sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công hoàn thành dự án.

Với nỗ lực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về GPMB theo Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Hưng Hà đã thành lập các tổ công tác do các đồng chí Thường trực Huyện ủy làm tổ trưởng để giải quyết từng nút thắt, điểm nghẽn, phát huy vai trò của từng đảng bộ, chi bộ, các đoàn thể trong hệ thống chính trị và từng đảng viên vào cuộc một cách thực chất. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Gần với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ đề năm của huyện Hưng Hà là GPMB và cải cách hành chính. Trong đó, huyện ủy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng vào cuộc, tập trung vào công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy trực tiếp về họp với các chi bộ, trước hết là sự kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo GPMB, bám sát từng dự án; lắng nghe, tháo gỡ khó khăn tại các điểm nghẽn để ra những phương án kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cố tình chây ì, cản trở không thực hiện GPMB là tình trạng chung ở nhiều địa phương. Chỉ một vài cá nhân không đồng thuận làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như quyền và lợi ích của nhiều hộ dân khác. Do đó, để gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về GPMB phục vụ triển khai các dự án rất cần sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện đến cơ sở trong đó cần phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong vùng dự án.

NGUYỄN THỜI

# Chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh xăng dầu

Nghăn ngừa các hành vi gian lận thương mại, chuyển đổi số trong công tác quản lý và cung cấp nhiều tiện ích cho khách hàng - đó là những hoạt động thiết thực mà Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình triển khai nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh xăng dầu.

Thời gian qua, thị trường kinh doanh xăng dầu nóng lên không chỉ do giá cả tăng cao mà còn bởi tình trạng một số cửa hàng bán xăng dầu không bảo đảm chất lượng, găm hàng chờ tăng giá, gian lận trong đo đếm để "móc túi" khách hàng khiến dư luận bức xúc. Ông Hoàng Minh Định, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình cho biết: Công ty có 31 cửa hàng xăng dầu với 33 điểm bán hàng. Mặc dù chưa để xảy ra những vi phạm gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng nhưng chúng tôi luôn xác định phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp.

Nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lý ERP-Sap tích hợp với phần mềm Egas. Đây là hệ thống giám sát và lưu trữ thông tin tới từng mã bán hàng tại các cửa hàng bao gồm thời gian bán, số lượng xăng dầu bán ra, tổng tiền gửi cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ, kịp thời và có cơ sở dữ liệu thông tin truy vết giải quyết khi có kiến nghị của khách hàng. Ngoài quản lý tồn kho phục vụ kế hoạch xuất nhập hàng hóa, hệ thống phần mềm này còn giúp doanh nghiệp áp giá

xăng dầu tự động đồng bộ, chính xác, kịp thời tới tất cả các cột bơm khi có sự điều chỉnh về giá theo quy định.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình chia sẻ: Chúng tôi đã đầu tư hơn 600 triệu đồng mua sắm, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cửa hàng xăng dầu. Các camera được kết nối internet truyền hình ảnh về trung tâm quản lý của Công ty. Cùng với việc phân công cán bộ trực tiếp kiểm tra, hệ thống camera ghi hình giám sát mọi hoạt động xuất, nhập xăng dầu và bán hàng tại các cửa hàng đã nâng cao ý thức chấp hành nội quy, quy định, tác phong và thái độ phục vụ khách hàng của mỗi cán bộ, nhân viên. Công ty còn niêm yết công khai số điện thoại tổng đài của Petrolimex tại các cửa hàng để tiếp nhận ý kiến phản ánh, hướng dẫn, tư vấn, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng. Sự minh bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng giám sát cũng góp

phần củng cố niềm tin của khách hàng vào hoạt động kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp.

Năm 2021, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình tạo sự đột phá về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng với việc thực hiện chuyển đổi số, đưa ứng dụng app Petrolimex ID vào hoạt động trong toàn hệ thống. Với app tiện ích này, doanh nghiệp chủ động hơn trong công tác quản lý từ xa, nhất là kiểm soát chặt chẽ, kịp thời về tài chính. Đối với khách hàng, khi sử dụng app được hưởng nhiều dịch vụ chăm sóc và quyền lợi hơn: Nhận thông tin về các chương trình chăm sóc khách hàng, tìm kiếm vị trí của hàng xăng dầu, cập nhật giá xăng dầu, tra cứu lịch sử giao dịch, tích điểm thưởng quy đổi ra xăng dầu, tham gia các chương trình khuyến mãi khác. Anh Phùng Hữu Phú (phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình) chia sẻ: Mỗi tháng tôi sử dụng bình quân khoảng 4 triệu đồng tiền xăng. Từ khi tôi mua

xăng và sử dụng app của Petrolimex, với cách tính tích lũy điểm mua 10.000 đồng được tặng 50 điểm tương đương với 50 đồng, mỗi tháng tôi tiết kiệm được 20.000 đồng. Với những doanh nghiệp vận tải có số lượng tiêu thụ xăng dầu lớn, việc sử dụng app sẽ giúp tiết kiệm được số tiền khổng lồ.

Song song với việc đưa ứng dụng Petrolimex ID vào hoạt động, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình còn phối hợp với ngân hàng trang bị hệ thống máy POS kết nối đồng bộ với app, phần mềm Egas và cột bơm tại các cửa hàng để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Cách thức thanh toán cũng linh hoạt từ sử dụng QR Code, số điện thoại, ví momo đến thẻ visa, thẻ tín dụng. Thanh toán không dùng tiền mặt kết hợp thực hiện giao dịch hóa đơn điện tử giúp khách hàng dễ dàng tra cứu và đối chiếu nội dung mua bán, có chứng cứ để các cơ quan chức năng giải quyết khi phát sinh tình huống tranh chấp, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng. Đây chính là những nỗ lực mà Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh xăng dầu, vì quyền lợi của người tiêu dùng.

KHÁC DUÂN



Hệ thống camera giám sát giúp khách hàng yên tâm và nâng cao ý thức phục vụ của nhân viên bán hàng.

# TIỀN HẢI Chủ động phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo

Nhật thức rõ sự cần thiết của công tác phòng, chống bệnh dại cho đàn chó, mèo, huyện Tiên Hải đã và đang tập trung tuyên truyền đến người dân tích cực tiêm vắc-xin phòng dại; triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ đàn vật nuôi mùa nắng nóng.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Nam Thanh có 400 con chó, mèo. Để nâng cao nhận thức của người dân về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, từ đó chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền để người dân biết tính chất, mức độ nguy hiểm của bệnh dại; các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại; biện pháp phòng, chống bệnh dại hiệu quả... Ông Hoàng Văn Hoàn, Trưởng Ban Chăn nuôi và Thú y xã Nam Thanh cho biết: Năm 2021, tại xã Nam Thanh có trường hợp tử vong do bệnh dại là người dân thôn Tiến Lợi khi bị chó cắn nhưng vì chủ quan gia đình đã không đưa đi tiêm phòng. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do chó dại cắn tại địa phương. Sự việc đau lòng xảy ra là bài học sâu sắc cho chính quyền cũng như người dân trong việc quyết liệt thực hiện công tác tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo. Để chủ động phòng bệnh dại

trong mùa nắng nóng năm nay, xã Nam Thanh đã đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin cho đàn chó, mèo. Khuyến khích người dân chủ động đăng ký, khai báo số lượng chó, mèo nuôi, tham gia giám sát, phát hiện, thông báo cho chính quyền cơ sở, cán bộ thú y những trường hợp bị chó, mèo và động vật khác nghi mắc bệnh dại cắn, cáo để xử lý kịp thời. Tính đến ngày 1/5, xã đạt trên 90% tỷ lệ tiêm vắc-xin cho đàn chó, mèo. Ông Nguyễn Văn Tuyên, thôn Tiến Lợi cho biết: Sau khi được Ban Chăn nuôi và Thú y xã tuyên truyền về tiêm vắc-xin phòng dại cho đàn chó, mèo, tôi đã thực hiện

những việc tiêm phòng vắc-xin cho chó, mèo của gia đình; thực hiện biện pháp nuôi nhốt không thả rong vật nuôi nơi công cộng và phòng, chống nóng cho chó, mèo bảo đảm an toàn nhằm không chế bệnh dại phát sinh. Tiêm phòng bệnh dại cho vật nuôi là quyền lợi và trách nhiệm không chỉ riêng gia đình tôi mà toàn xã Nam Thanh nhằm chung tay phòng, chống bệnh dại phát sinh trên đàn chó, mèo.

Không riêng xã Nam Thanh, các địa phương của huyện Tiên Hải cũng tích cực đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo như



Các hộ dân xã Nam Thanh (Tiền Hải) chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo.

phòng và điều trị dự phòng bằng vắc-xin và huyết thanh kháng dại. Tiêm vắc-xin phòng bệnh dại kịp thời cho người bị chó dại cắn là biện pháp hiệu quả để phòng, chống bệnh dại ở người. Để chủ động phòng, chống bệnh dại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện hàng năm trước đợt tiêm phòng đã tiến hành rà soát, thống kê, cập nhật thông tin về đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền đến các hộ dân quản lý đàn chó, mèo trong khuôn viên gia đình, bảo đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng tới người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt. Việc nuôi chó, mèo tập trung số lượng lớn cần có điều kiện vệ sinh môi trường, không gây ồn ào, ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh. Thực hiện tốt tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó, mèo theo quy định.

Ngoài tuyên truyền, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đã chủ động chuẩn bị cơ sở thuốc, vật tư phục vụ cho đợt tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo. Đến nay, Tiên Hải đã cấp phát 7.000 liều vắc-xin cho các địa phương để triển khai tiêm phòng dại đàn chó, mèo. Sau đợt tiêm tập trung sẽ tiến hành tiêm vét đến hết năm nay. Sau tiêm phòng vắc-xin cho đàn chó, mèo, các hộ dân được cấp giấy chứng nhận tiêm phòng dại cho vật nuôi để các địa phương quản lý.

MANH THẮNG

## Những việc cần làm ngay sau khi bị chó cắn để tránh nguy hiểm

Việc sơ cứu là cực kỳ quan trọng nếu không may bạn bị chó cắn

### Vệ sinh vết cắn

Rửa vết thương với xà phòng, nước muối, dung dịch sát trùng



### Kiểm tra và băng bó vết thương

Dùng băng gạc/vải sạch, tránh băng quá chặt



Đến bệnh viện ngay sau khi sơ cứu nếu vết cắn sâu trên 2cm; gần vùng đầu, cổ hoặc bộ phận sinh dục; sau 15 phút không cầm được máu; có quá nhiều vết cắn

### Theo dõi con chó

Sau 15 ngày theo dõi, nếu con chó phát bệnh và có dấu hiệu bất thường thì cần nhanh chóng đi khám bác sĩ



### Những trường hợp cần đi tiêm phòng ngay

- Đã xác định được con chó cắn là chó đang phát bệnh
- Chó hoang, chó lạ không thể theo dõi
- Vết cắn quá nặng, quá nhiều
- Nơi bị chó cắn gần hoặc nằm trong vùng đang có dịch bệnh chó, mèo
- Người đang mắc bệnh mãn tính (tiểu đường, gan, HIV,...) cần khám bác sĩ để có hướng giải quyết

